

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รายงานผลการติดตามผลการประเมินความเสี่ยง ข้อมูล รายละเอียด ผลการประเมิน
 ชื่อส่วนงานย่อย ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ดำเนินงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
<p>๑. งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน</p> <p>เพื่อให้เด็กเรียนมีคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มี สุขภาพกาย และจิตที่ดี มีการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นคนดี เก่ง มีความสุข</p>	<p>๑. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัส โควิด-๑๙ การติดตามมี ข้อจำกัด ขาดการนิเทศอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒. ครูบางส่วนขาดการติดตาม นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็น ระบบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>๑.ผู้บริหารจัดทำแผนนิเทศ ๒.จัดหา/จัดทำคู่มือ การ ดำเนินงานให้กับครู ๓.จัดกิจกรรมพัฒนาครู จัดอบรมออนไลน์ ๔.จัดประชุมผู้ปกครอง ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊กไลฟ์ ๕.พัฒนากิจกรรมเครือข่าย การศึกษา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงาน นางเกวลิณ บดินทร์ ฝ่าย กิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา</p>	<p>สถานศึกษามีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ สํารวจ นักเรียนเป็นรายบุคคล เยี่ยมบ้านออนไลน์ ด้วย ระบบ ไอซีที จัดกิจกรรม นอกหลักสูตร ส่งเสริม ศักยภาพ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
๒.งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา	สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคไวรัส โควิด ๒๐๑๙ นักเรียนขาดวินัยในตนเอง ในการเข้าตรวจเช็ครายชื่อ ในคาบเช้า ก่อนเขาเรียน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต และเครือข่าย สัญญาณโทรศัพท์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นายสุวัฒน์ สทิน ครูที่ ปรึกษา หัวหน้าระดับ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	
๓. งานระเบียบวินัยและ ความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตน ตาม ระเบียบวินัยของโรงเรียน	๑.นักเรียนไม่เข้าใจ กฎระเบียบ อย่างชัดเจน ขาดระเบียบ วินัย ๒.ผู้ปกครองไม่ให้ความ ร่วมมือเท่าที่ควร ๓.นักเรียนขาดความ กระตือรือร้นอย่างต่อเนื่อง ๔.นักเรียนขาดความ รับผิดชอบต่อภาระงานที่ ได้รับมอบหมาย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑.ติดตามประเมินผล ๒.ติดตามกำกับการ ปฏิบัติ หน้าที่อย่าง ใกล้ชิดและ เคร่งครัด ๓.ตรวจผลงานความกาว หน้า ในการปฏิบัติงาน ๔.รายงานความก้าวหน้า	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หัวหน้ากลุ่มงาน นายพรเทพ บุญพอก หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดมีปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลด ความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
๔.งานส่งเสริมกิจกรรม นักเรียน เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมวนสำคัญ ต่างๆของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ส่งเสริมให้ นักเรียนเห็นคุณค่า	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑.การมอบหมายงาน ๒.การวางแผนอย่างเป็น ระบบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หัวหน้ากลุ่มงาน นางปรารถนา ยอดมณี ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือทั้งด้าน การวางแผนและ การทำกิจกรรม	
๕. งานส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี บทบาทกระบวนการ ประชาธิปไตยเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ปรับปรุงการทำงาน มอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ คณะทำงานสภานักเรียน มีการกำกับติดตามอย่างเป็น ระบบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หัวหน้ากลุ่มงาน นายอนันต์ ซาดัดคาน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	สรุปรายงาน การปฏิบัติงาน	
๖.งานส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ สามารถทำ กิจกรรม กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑.ติดตามวางแผนการทำ กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ อย่างเป็น ระบบทุก ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ๒.มีการรายงานผลการ ปฏิบัติตามโครงการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นายอดุลย์ พันทอง ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	ประเมินผลระหว่าง การทำกิจกรรม ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา งาน	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	หมายเหตุ
๗.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑.นักเรียนก้าวร้าว ๒.นักเรียนมีนิสัยเกเร ๓.นักเรียนขาดความเคารพ ครู ๔.นักเรียนขาดความ รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบ งาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ติดตามประเมินผล ๑.ติดตามกำกับการปฏิบัติ หน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒.ตรวจผลงานความก้าว หน้าในการปฏิบัติงาน ๓.รายงานความก้าวหน้า	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นางกิตติมา จิว ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	กิจกรรมการควบคุม ที่ปฏิบัติอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตกลงไว้	
๘. งานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องอันตรายของยาเสพติดแก่นักเรียน	นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยังขาด ความตระหนัก ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย และปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติ อยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นายอดุลย์ พันทอง ครูที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	วิธีการติดตามประเมินผล ๑.ติดตามกำกับการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒.ตรวจผลงานความ ก้าวหน้าในการปฏิบัติ งาน ๓.รายงาน	
๙. งานรักษาความปลอดภัย	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กำกับติดตามการปฏิบัติงาน ของครูเวรประจำวัน/งาน จราจรและการอยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หัวหน้ากลุ่มงาน นายอดุลย์ พันทอง ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน	๑.ประเมินผลจากการ ปฏิบัติงานเวรประจำวัน ๒.งานจราจรและการ อยู่เวรยามรักษาความ ปลอดภัย	